

## **TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU XUÂN ẤT TỶ 2025**

Sáng 03/02/2025, sau Lễ chào cờ đầu năm mới Ất Tỵ 2025, trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức gặp mặt đầu xuân mới chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” đây cũng là hoạt động thường niên của nhà trường mỗi dịp Tết đến xuân về.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân mới, thầy giáo Nguyễn Phú Cường-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi gắm những lời chúc Tết tràn đầy yêu thương, tiếp thêm động lực và niềm tin cho các em học sinh. Đồng thời, thầy cũng dành những lời tri ân sâu sắc tới toàn thể CB-GV-NV nhà trường - những người đã miệt mài gieo từng hạt mầm tri thức, đóng góp không nhỏ vào thành công trong sự nghiệp “trồng người” của nhà trường. Nhân dịp xuân mới thầy Hiệu trưởng cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bậc CMHS cùng gia đình an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý - những người luôn đồng hành, tin yêu mái trường.

Mùa xuân không chỉ mang đến sức sống mới cho vạn vật, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu thiên nhiên, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Hưởng ứng tinh thần ấy, trường THCS Lý Thường Kiệt phát động phong trào “**Tết trồng cây**” và “**Quý đền ơn đáp nghĩa**” với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến từng thầy cô, cán bộ nhân viên và học sinh toàn trường.

Những ngày xuân mới đẹp tươi càng thêm ý nghĩa khi nhân dân ta đón mừng dịp kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các em học sinh nhà trường được dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm của Đảng - lực lượng tiên phong đã dẫn dắt dân tộc ta đến những thắng lợi to lớn. Trải qua 95 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1930 - 2025) đã khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xuân Ất Tỵ 2025 - Năm mang biểu tượng của loài rắn. Rắn kiên trì lặng lẽ bò sát mặt đất, từng bước nhẹ nhàng vươn lên, mang theo sức mạnh thâm lặng và sự kiên cường.

Mong sao thầy và trò trường THCS Lý Thường Kiệt cũng vậy, kiên trì bám chặt vào những giá trị cốt lõi, từng bước đi tới, vững vàng và mạnh mẽ trước mọi thử thách.

Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần vun đắp một tương lai tươi đẹp mai sau. Hy vọng rằng những giá trị tinh túy từ cha ông sẽ luôn được gìn giữ, trân trọng và phát huy. **Mùa xuân nho nhỏ của chúng ta, đượm thắm tình yêu, là kết tinh từ những mùa xuân vĩ đại của dân tộc.**

Nhân dịp Xuân Ất Ty và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, kính chúc thầy cô, CMHS và các em học sinh một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thành công! Hãy cùng nhau viết tiếp những trang sách đẹp của mùa xuân mới, của thời kỳ mới- thời kỳ trường THCS Lý Thường Kiệt mạnh mẽ vươn mình.







**BỐI CẢNH LỊCH SỬ  
RA ĐỜI  
ĐẢNG CỘNG SẢN  
VIỆT NAM**



